



ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๔)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้นโดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากปรากฏการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ขณะที่ประเทศไทยเริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเป็นลำดับ แม้ว่าจะได้มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมกลุ่มประชากรในประเทศเป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม แต่สัดส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ยังมีจำนวนไม่มากพอและอาจเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุข หากเกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขที่ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการปรับพื้นที่สถานการณ์ และปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและคำสั่งที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และตามข้อกำหนด ฉบับที่ ๔๑ ข้อ ๒ วรรค ๒ ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาเพื่อดำเนินมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้งหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (Work From Home) ตามความเหมาะสมเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรค โดยให้ดำเนินมาตรการนี้ต่อเนื่องไป จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

ประกอบกับข้อมูลของโรงเรียนในการสำรวจความพร้อมและความสมัครใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-Site สรุปผลในภาพรวมพบว่า มีความประสงค์ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ตลอดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๗ และมีความประสงค์ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site (สลับกลุ่มมาเรียนระหว่าง On-Site และ Online) ตลอดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และยินยอมพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการติดเชื้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๓ และจากการที่โรงเรียนสำรวจข้อมูลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ข้อมูล ณ วันที่ ๑-๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผลปรากฏว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๒๐ คน ได้แก่ ครู ๓ คน นักเรียน ๑๗ คน ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร เป็นสำคัญ เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ อาจมีบางครอบครัวที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) ทางโรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (สำหรับการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
๒. ให้นักเรียนเข้าเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Online หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ครูผู้สอนกำหนด ให้เข้าเรียนตามตารางเรียนปกติ และขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลและกวดขันนักเรียนในการเข้าเรียนและส่งงานตามที่ครูผู้สอนมอบหมาย
๓. ให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กำหนดจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และส่วนที่ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้เข้าสอนตามตารางสอนปกติ รวมทั้งดูแลติดตามการเข้าเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กำกับติดตามการเข้าเรียนออนไลน์ของครูผู้สอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online อยู่ที่พักอาศัย (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
๕. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเฝ้ารักษาความปลอดภัย เฝ้าดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน ดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการอย่างเข้มงวด
๖. ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่พักอาศัย (Work From Home) เป็นเวลา ๒ วัน ได้แก่ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี และให้ปฏิบัติงานที่โรงเรียน เป็นเวลา ๓ วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยงานที่ปฏิบัติต้องเป็นงานที่มีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนทางราชการ โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด โรงเรียนจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในคราวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายกิตติศักดิ์ สมพล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี